

Số: 08 /BC-SNN

Trà Vinh, ngày 06 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 18

Kính gửi:

- Thường trực HĐND tỉnh.
- Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

Căn cứ Công văn số 5207/UBND-THNV ngày 21/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phản ánh, kiến nghị của Đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 18.

Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả giải quyết như sau:

1. Đại biểu Nguyễn Thế Ngoan – đơn vị huyện Cầu Kè:

1.1. Quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ nông nghiệp tốt hơn, tập trung quy hoạch lại hệ thống thủy lợi, hệ thống cống đầu mối các tuyến kênh cấp 1, 2 đảm bảo vừa phục vụ đủ nước tưới tiêu, vừa trữ nước ngọt khi hạn mặn kéo dài. Hiện nay biến đổi khí hậu, với hệ thống cống tiêu vùng như hiện nay không đảm bảo phục vụ, trong 5 năm tới quy hoạch tính trên diện tích đất nông nghiệp.

Trả lời:

Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang thực hiện đầu tư xây dựng các dự án: Hệ thống kênh trục và công trình điều tiết trên kênh, dự án Nạo vét hệ thống kênh trục và nâng cấp mở rộng các trạm cấp nước sạch khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho các vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp, tỉnh Trà Vinh.

Trong năm 2021 sẽ bắt đầu thực hiện đầu tư các dự án: (1). ĐTXD 34 công nội đồng trên địa bàn tỉnh; (2). Nạo vét 18 tuyến kênh phục vụ sản xuất; (3). ĐTXD 15 trạm bơm điện – kênh bê tông phục vụ sản xuất nông nghiệp; (4). Nạo vét 10 kênh cấp II và các công trình trên kênh trên địa bàn huyện Trà Cú; Trong giai đoạn 2021-2025 đã đăng ký vốn đầu tư công trung hạn thực hiện nhiều công trình thủy lợi, trong đó có đầu tư thêm các cống đầu mối và trạm bơm để cung cấp nước ngọt cho các huyện Trà Cú, Châu Thành, Cầu Ngang,.. và hiện nay **Ban Quản lý dự án Thủy lợi 10** đã trình Bộ Nông nghiệp và PTNT kế hoạch đầu tư hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi Nam Măng Thít, trong đó có đầu tư thêm các cống ngăn mặn và trạm bơm đầu mối đảm bảo phục vụ đủ nước cho sản xuất nông nghiệp. Hiện nay, Sở đang thuê tư vấn thực hiện Đề án hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi Nam Măng Thít và phân vùng sản xuất lại cho phù hợp với biến đổi khí hậu, sẽ trình phê duyệt trong năm 2021.

Như vậy đến năm 2025 nếu có đủ kinh phí đầu tư và địa phương vận động bà con nông dân chuyển đổi sản xuất thì khả năng nguồn nước cơ bản sẽ đáp ứng cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt.

1.2. Tập trung về cơ chế chính sách hỗ trợ cho nông dân, trong sản xuất nông nghiệp sạch, hữu cơ, một cách căn cơ và bài bản hơn, góp phần tạo ra những sản phẩm sạch, chất lượng hơn hướng tới cạnh tranh với thị trường trong nước và xuất khẩu.

Trả lời:

Hiện tại trên địa bàn tỉnh có nhiều chính sách để hỗ trợ cho nông dân trong sản xuất nông nghiệp sạch, hữu cơ, như: Chính sách về nông nghiệp hữu cơ theo Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ. Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ. Hỗ trợ áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2015-2020 theo Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh. Chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 theo Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh,...

Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu cho UBND tỉnh xem xét trình Hội đồng nhân dân trong kỳ họp HĐND tỉnh tháng 3/2021 thông qua Nghị quyết về tái cơ cấu Ngành Nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 trên cơ sở tích hợp một số chính sách của địa phương mà Trung ương chưa có. Sau khi Nghị quyết ra đời đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo địa phương tuyên truyền, triển khai tốt Nghị quyết này và các Nghị quyết của Trung ương đang còn hiệu lực; đồng thời Sở Nông nghiệp và PTNT đang đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư sớm trình ban hành Nghị quyết về hỗ trợ phát triển Hợp tác xã nông nghiệp để triển khai đồng bộ.

2. Đại biểu Thạch Thị Thu Hà – đơn vị huyện Tiểu Cần:

Việc dự báo lịch thời vụ, dự báo tình hình hạn mặn xâm nhập được quan tâm thực hiện, nhưng tình trạng hạn, mặn xâm nhập sâu vào nội đồng, gây thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp; tình trạng thiếu nước ngọt trong sản xuất, sinh hoạt của bà con xảy ra hàng năm. Đề nghị nghiên cứu giải pháp căn cơ, lâu dài, nhất là hệ thống thủy lợi, trữ nước ngọt cho các vùng sản xuất, vì tỉnh Trà Vinh làm tốt công tác ngăn mặn nhưng lại thiếu nước ngọt phục vụ sản xuất.

Trả lời:

- Thứ nhất: Đã giải trình đối với Đại biểu Nguyễn Thế Ngoan.
- Thứ hai: Sau khi hoàn chỉnh Đề án hệ thống thủy lợi Nam Măng Thít và phân vùng sản xuất được phê duyệt cần tập trung cả hệ thống chính trị, nhất là địa phương để chuyển đổi cơ cấu sản xuất cho phù hợp với biến đổi khí hậu .
- Thứ ba: Phải được sự đồng thuận của bà con sản xuất cùng chính quyền để cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp; bên cạnh đó, bà con nông dân phải chủ động tích trữ nước theo khuyến cáo của Ngành nông nghiệp thì mới mang lại hiệu quả.

3. Đại biểu Đinh Công My – đơn vị huyện Trà Cú

Tình trạng triều cường, mưa lớn làm ngập úng nhiều nơi trong tỉnh, lúa và hoa màu cả cây trồng, vật nuôi bị thiệt hại; tại huyện Trà Cú chỉ riêng khu vực ấp Rạch Cá, xã Định An có khoảng 360 ha; lãnh đạo địa phương và cử tri nơi đây đã nhiều lần đề xuất kiến nghị xây dựng tuyến đê khoảng 2 km đê ngăn lũ triều cường; được khảo sát không thấy làm, nguyên nhân không rõ; ảnh hưởng đợt mưa bão gần đây vùng này bị ngập úng gần 2 tháng. Đề nghị xem xét sớm thực hiện đầu tư công trình này.

Trả lời:

Theo đề nghị của địa phương, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức khảo sát và đã trình Dự án này vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Nhưng do ngân sách không đủ để bố trí nên Sở Kế hoạch và Đầu tư đã bố trí theo thứ tự ưu tiên. Dự án này chưa được đưa vào trong danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025.

Trong tháng cuối năm 2020, tình hình nước biển và sông dâng cao đột xuất gây ngập ở nhiều vùng sản xuất chứ không riêng với ở các địa bàn huyện Trà Cú. Sở Nông nghiệp và PTNT cũng đã đi khảo sát và trước mắt đề nghị chính quyền địa phương vận động bà con sản xuất và bằng nguồn vốn của huyện tôn cao bờ bao để đảm bảo sản xuất. Riêng tại ấp Rạch Cá, xã Hàm Tân có nhu cầu xây dựng đê bao để phục vụ phát triển kinh tế xã hội, Sở Nông nghiệp và PTNT ghi nhận, sẽ thực hiện khảo sát và lập kế hoạch bổ sung vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 trình cấp thẩm quyền phê duyệt, nếu được bố trí vốn sẽ triển khai ngay.

4. Đại biểu Nguyễn Thành Đông – đơn vị huyện Cầu Kè

4.1. Tình hình phòng chống hạn mặn nhiều nơi trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, riêng trên địa bàn huyện Cầu Kè ở một số xã tình trạng nước mặn xâm nhập, khô hạn kéo dài; các tuyến kênh cấp 1, cấp 2 thì bị bồi lắng khá nghiêm trọng, không giữ đủ nước để cung cấp tưới tiêu phục vụ nhu cầu sản xuất. Đề nghị tiến hành khảo sát đầy nhanh tiến độ và nạo vét.

Trả lời:

Đã trả lời đối với Đại biểu Nguyễn Thế Ngoan. Tuy nhiên, đề nghị địa phương thực hiện tốt công tác thủy lợi nội đồng theo phân cấp quản lý.

4.2. Sớm có cơ chế, chính sách hỗ trợ nông dân phát triển “nông nghiệp sạch” nhằm có nông sản sạch đáp ứng nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng trong thời đại 4.0. Đồng thời liên kết các doanh nghiệp tìm đầu ra sản phẩm, tránh tình trạng được mùa mất giá.

Trả lời:

Đã trả lời đối với Đại biểu Nguyễn Thế Ngoan. Tuy nhiên, để đảm bảo đầu ra cho sản phẩm, đề nghị địa phương vận động người dân liên kết sản xuất, xây dựng thành nhiều vùng sản xuất tập trung, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, truy suất nguồn gốc sản phẩm, phát triển sản xuất theo cơ chế thị trường thì sớm mới có khả năng giải quyết khâu đầu ra của sản phẩm.

4.3. Do tác động của biến đổi khí hậu, đề xuất chuyển đổi 02 vụ lúa và 01 vụ màu; đề nghị kéo dài thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ sản xuất trên lĩnh vực nông nghiệp.

Trả lời:

Ngành nông nghiệp đã có khuyến cáo và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong vụ Đông-Xuân tập trung xuống giống sớm dứt điểm trong tháng 12 DL. Đối với các địa phương thường bị nhiễm mặn và thiệt hại nghiêm trọng trong năm 2016 và 2020 này chuyển đổi không sản xuất vụ lúa này. Tuy nhiên, khâu vận động tuyên truyền còn yếu nên bà con nông dân vẫn tiếp tục sản xuất ngoài lịch thời vụ và không chịu chuyển đổi sản xuất. Vì vậy, đề nghị địa phương vận động thực hiện tốt và xây dựng Kế hoạch chuyển đổi cụ thể từng vùng, báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT để trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt hoặc sẽ đưa vào quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050.

Các Nghị quyết của Trung ương đang còn hiệu lực đề nghị địa phương tiếp tục thực hiện.

Trong tháng 3/2021 sẽ trình thông qua Nghị quyết về tái cơ cấu Ngành Nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 trên cơ sở tích hợp một số chính sách của địa phương mà Trung ương chưa có. Sau khi Nghị quyết ra đời đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo địa phương tuyên truyền, triển khai tốt Nghị quyết này.

Trên đây là nội dung trả lời kiến nghị của của Đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 18, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo Thường trực HĐND tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND các huyện, Tp, Tx;
- GD, các PGD Sở;
- Phòng QLXDCT;
- Chi cục Thủy lợi;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Phạm Minh Xuyên